
 วาระที่ 2.1 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. (ชุดท่ี 3) 

ครั้งท่ี 57 (1/2565)  
วันพุธท่ี 5 มกราคม  2565 

ณ ห้องประชุม 2 ส านักงานอธิการบดี  
 

................................................... 
ผู้มาประชุม ณ ห้องประชุม 2 

1. อาจารย์กันยา  เหมพัฒน์ ที่ปรึกษา 
2. รองศาสตราจารย์เสาวนิต คูประเสริฐ ที่ปรึกษา 
3. นายเกษมสุข   อนุราช  ที่ปรึกษา 
4. นางจุฑาทิพย์   จุลิกพงศ์ ที่ปรึกษา 
5. นายบุญสิทธ์ิ   บัวบาน  ที่ปรึกษา 
6. นายพรชัย   ศรีไพบูลย์ ประธานกรรมการ 
7. ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ ทุ่งหว้า  รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
8. นายเที่ยง   จารุมณี  รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
9. นายสุระพงศ์   สายบุญ  กรรมการ 
10. นายโสภณ   ชีวะพันธ์ กรรมการ 
11. นางกนกวรรณ         ภควัตชัย กรรมการฝ่ายปฏิคม                                                                                                                                                         
12. นางสาววิรภรณ์  ถาวรสุข  กรรมการฝ่ายนันทนาการและการท่องเที่ยว 
13. นางสุพรรณนพ  ตั้งจิตกมล กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
14. นางเปรมยุดา  สุทธิวงศ์  กรรมการฝ่ายสวัสดิการและบริการ 
15. นางสาววนิดา  ฟุ้งเกียรติไพบูลย์ กรรมการและเหรัญญิก 
16. นางศราวดี   ศรีเกื้อ  กรรมการและเลขานุการ คนที่ 1 

   
ผู้มาประชุมไม่ได้    

1. ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
นายสิทธิศักดิ์  สมบัติยานุชิต 

2. หัวหน้างานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กรรมการและเลขานุการ คนที่ 2  
นางสุนันทา   แก้วเจริญ 

3. นางภารด ี   แท่นทอง ผู้ช่วยเลขานุการ 
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เริ่มประชุม เวลา 13.45 น. 
            ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
  ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  

1.1 สถานภาพของสมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ. ณ วันที่  31 ธันวาคม  2564  
 สมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ านวน 968 คน เพิ่มจากเดือน
พฤศจิกายน 2564 จ านวน 3 คน  

 ท่ีประชุมรับทราบ 
 

1.2  รายงานงบรายรับ-รายจ่าย ประจ าเดือนธันวาคม  2564 
 - เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย มีเงินคงเหลือยกมาจากเดือนพฤศจิกายน  
2564 จ านวน 190,777.21 บาท มีรายจ่าย จ านวน 10,456.75 บาท เงินคงเหลือยกไปเดือนมกราคม 2565 
จ านวน 180,320.46 บาท  
 - เงินบริจาค (สมุดเงินฝากธนาคารกรุงเทพ)  มีเงินคงเหลือยกไปเดือนมกราคม 2565
จ านวน 23,718.83 บาท 

ท่ีประชุมรับทราบ  
 

1.3 การดูงานสมาชิกสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจ าจังหวัดสงขลา  และสมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา 
 เนื่องจาก อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19  สมาคมฯ จึงต้องชะลอการขอเข้าดู
งานไปจนกว่าสถานการณ์จะดีข้ึน 

ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. (ชุดที่ 3) ครั้งที่ 56 
(8/2564) เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยไม่มีการแก้ไข 
  
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม  

3.1 โครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
 ท่ีประชุมมีมติ  มอบหมายคุณเที่ยง จารุมณี จัดท าร่างรูปแบบโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน 
เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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3.2 ความคืบหน้าการจัดท าแผนปฏิบัติงานของชมรมรักษ์ ม.อ. ในปีงบประมาณ 2565 
  ท่ีประชุมมีมติ  มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแต่ละยุทธศาสตร์ จัดท าแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปี 2565 ตามยุทธศาสตร์ 2564 โดยสามารถปรับแผนฯ ปี 2565 ได้ตามที่เห็นเหมาะสม และขอให้ส่ง 
ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 เพื่อศาสตราจารย์ ดร.สมยศ ทุ่งหว้า ได้รวบรวมจัดท าเป็นแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี 2565 ฉบับสมบูรณ์ 

 
3.3 ความคืบหน้าการจัดบรรยายเรื่อง ช.พ.ค. ท่ีเป็นประโยชน์แก่สมาชิกชมรมรักษ์ 

ม.อ. 
  ก าหนดจัดบรรยายหลังปีใหม่ แต่ยังไม่ได้ก าหนดวันที่ชัดเจน โดยมีผู้อ านวยการฯและ
เลขาฯ มาบรรยายที่ห้องไลฟ์สดของคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

3.4 ความคืบหน้ารายงานประจ าปี 2564 ของชมรมรักษ์ ม.อ. 
  ท่ีประชุมมีมติ  มอบหมายคุณเที่ยง  จารุมณี สรุปรายงานประจ าปี 2564 เป็นฉบับย่อ
เพื่อคุณสุพรรณนพ  ตั้งจิตกมล ได้ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ. ทราบผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  

3.5 การเยี่ยมชมสวนกาแฟสตูล กลุ่มโกป๊ีนาข่า และดูงานตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 
 คณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. จ านวน 11 คน ได้เดินทางไปจังหวัดสตูลเมื่อ

วันที่ 23 ธันาคม 2564 เพื่อเยี่ยมชมสวนกาแฟพันธ์ุโรบัสต้าของศาสตราจารย์ ดร.สมยศ ทุ่งหว้า ซึ่งเป็นผู้
ประสานงานเครือข่ายกาแฟสตูล ปลูกที่ต าบลแป-ระ  อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ร่วมชิมขนมพื้นบ้านและกาแฟ
โบราณกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาข่า  

 ภาคบ่ายได้เยี่ยมชม Nursery บอนสีชนิดต่าง ๆ ที่มีราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึงราคา 
60,000 บาท ต่อกระถาง  จากนั้นเยี่ยมชมการน าผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ลงสู่ชุมชน “การใช้ตู้อบพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร” ซึ่งเป็นกิจกรรมของคณะท างานจากคณะกรรมการชมรมรกัษ์ 
ม.อ. ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการท างานภายใต้โครงการ “สานพลังบวกผู้เกษียณ การสร้างสังคมสู่
การพัฒนาในยุควิถีใหม่” ประจ าปี 2564 ได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่าน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเงิน 620,000 บาท   

 ก่อนเดินทางกลับ ได้เข้าเยี่ยมชมการใช้ระบบการท างานของแผงโซล่าเซลล์เพื่อผลิต
พลังงานไฟฟ้า ในการสูบน้ าจากสระน้ า มาใช้ในการปลูกพืชไร่นาสวนผสม 
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3.6 ความคืบหน้าการเยียวยาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการปรับเงินเดือนของข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา (เงินเยียวยา 8 %) 
  นายบุญสิทธ์ิ  บัวบาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. แจ้งความ
คืบหน้าเกี่ยวกับเงินเยียวยา 8% ว่า ได้ทราบข้อมูลเป็นการภายในจากกรรมการ ก.พ.อ. บางท่านว่า อาจจะมี
การด าเนินการแบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 เสนอเยียวยาเฉพาะสายวิชาการก่อน เพื่อลดความเห็นแย้ง
จากกรรมการก.พ.อ. ที่แต่งตั้งมาจากหน่วยงานภายนอก  เมื่อทราบผลระยะที่ 1 แล้ว จึงจะด าเนินการเสนอ
ระยะที่ 2 ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน โดยจะมีการประชุมของคณะกรรมการก.พ.อ. พิจารณาเรื่องนี้ในวันที่ 
26 มกราคม 2565 
 

3.7  ติดตามงานประชาสัมพันธ์ “สินเชื่อข้าราชการบ านาญ” ของธนาคารกรุงเทพ 
  เนื่องจาก ยังไม่ได้รับ file สรุปประเด็นส าคัญ จึงขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพ 
   
3.8 สรุปเรื่องการเข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ เพ่ือ

หารือขอราคาพิเศษการตรวจสุขภาพประจ าปีของผู้เกษียณอายุ 
  การเข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ เพื่อแจ้งเรื่องการขอ
ราคาพิเศษการตรวจสุขภาพประจ าปีของผู้เกษียณอายุ โดยมีตัวแทนจากคณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. 
จะหารือเรื่องดังกล่าวกับคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และผู้อ านวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
  ที่ประชุมมีมติ มอบหมายคุณบุญสิทธ์ิ  บัวบาน ที่ปรึกษา ช่วยประสานการนัดหมายวัน 
เวลาต่อไป 

  
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 5.1 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้เกษียณอายุ ท่ีเป็นสมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ. 
  ที่ประชุมมีมติ  เสนอให้มีทีมท างานประกอบด้วย ประธานคุณพรชัย ศรีไพบูลย์
ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ ทุ่งหว้า คุณสุพรรณนพ ตั้งจิตกมล  คุณเที่ยง  จารุมณี คุณสุระพงศ์  สายบุญ และคุณ
วนิดา  ฟุ้งเกียรติไพบูลย์ เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป 
 5.2 นัดประชุมครั้งต่อไป วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น 
เลิกประชุมเวลา 16.10 น. 
  นางศราวดี   ศรีเกื้อ 
  ผู้บันทึกการประชุม    


